

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

## HANA – เอาช้ดๆ แล้วช้ดตาม(น้ำ)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มาที่ไป...

ครั้งที่แล้ว ก่อนเหนือเมฆจะลาฟ้าร้อนไปนั้น ได้เกริ่นๆ ถึงเรื่องของ ตลาด หรือ SET Index ไปบ้างแล้ว เรื่องของแนวต้าน และ โอกาสอ่อนตัว หรือแนวรับ เป้าหมายของการอ่อนตัวนั้น ซึ่งมุมมองของบางท่าน ก็มองว่าแค่ลงเบาๆ ปรับฐาน... แต่บางท่านก็อาจจะมองว่าลงจริง หรือ จบแล้วขาขึ้น ที่ขึ้นมาจากระดับ 1600+/- จนมาถึงระดับ 1700+/- คงได้แค่นี้แหละ อะไรทำนองนั้น... เหนือเมฆคงไม่ย้ายอะไรมากมายไปกว่าที่ว่ามันในครั้งที่แล้วดีกว่านะครับ เหตุผลของความคิด มันก็ต้องมีที่มาที่ไปแล้วละ และอีกอย่างนะครับ อย่าลืมคำว่า “คิดครั้งแรก มักจะถูกเสมอ” ... ซึ่งการมองว่าระดับ 1600-1580 นั้น เหนือเมฆใช้คำว่า Final Call (คงไม่มีใครตีความว่า เรียกให้ขายนะ) แล้วพอมาเวลานี้ การเป็นขาขึ้นแล้วนั้น จากการที่มองว่า Low ครั้งที่ เป็น Final Call นั้น ก็คงต้องมองกันยาวๆ หน่อยแล้ว นี่ก็เป็นภาคคิดครั้งแรกของการเป็นขาขึ้นเช่นกัน... ดังนั้น คงจะไม่เปลี่ยนความคิดอะไรมากมายไปจากครั้งที่แล้วหรอกนะครับ เพียงแต่ หากว่ามันไม่เป็นไปตามที่เราได้คิดไว้ มันก็ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไข ที่มันควรจะเป็น ซึ่งนั่นเราก็มีแผนสำหรับการหาทางหนีไว้วางมือก่อนทุกครั้งแล้ว นี่เป็นหลักทางเทคนิคที่ทุกท่านควรจะต้องทราบกันดี... เพราะ บางครั้ง บางเวลา อะไรก็ไม่คาดฝัน หรืออยู่นอกเหนือการคาดหมาย อาจเกิดขึ้นมาได้ทั้งนั้น ไม่มีใครที่จะถูกได้เสมอไปทุกครั้ง แล้วก็ไม่มีใคร ที่จะผิดอยู่ตลอดเวลา... แต่การผิด มันอยู่ที่ว่า เมื่อผิดแล้ว เราจะมี การแก้ไข หรือ ทำให้เสียหายให้น้อยที่สุดอย่างไรมากกว่า... (ต้องเอาตัวให้อวด เมื่อเกิดการผิดพลาด)

### ดูตามเกม...

จะว่าไปแล้ว รูปแบบโครงสร้างราคา หรือ Price Pattern ในทางเทคนิค เริ่มจะส่งสัญญาณ ชัดๆ แบบนี้... ก็ต้องว่ากันไปตามเกมเทคนิคแหละครับ อะไรอื่น หรือพื้นฐาน คนละส่วนกัน

แนวรับ

: ... ไม่ต่ำกว่า 37.0 ยังคงซื้อตามน้ำ ต่อไปได้ (38.0-37.25 ขึ้น)

เป้าหมาย

: ... ตามรูปแบบราคา ก็จะมีเป้าหมายที่ระดับ 44.0 หวังก่อนได้

Price Chart...(HANA)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น HANA... แม้ว่าครั้งแรก ที่ขึ้นมาทดสอบระดับ 37.25 แล้วยังไม่ผ่าน แต่การอ่อนตัวลงนั้น ก็ลงไปทดสอบระดับ MA25days ได้พอดี แล้วก็ตั้งขึ้นมาจนสามารถผ่านระดับ 37.25 ได้ ซึ่งดีจากแนวโน้มของเส้น MA. ดังกล่าวนั้น ให้แนวโน้มในเชิงบวกด้วยอยู่แล้ว ส่วนการยืนระดับ 37.25 ได้ ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในด้านโครงสร้าง ซึ่งก็ยืนยัน การเป็น Double Bottoms นั่นเอง ดังนั้น เป้าหมายเบื้องต้นตามโครงสร้างนี้ จะอยู่ที่ระดับ 44.0 หรือ อย่างน้อยๆ พื้นที่ 42.0-44.0 น่าจะมีการขึ้นไปทดสอบได้ (ถ้ายืน 44.0 ก็จะต่อไปต่อ).. แต่เงื่อนไขในกรณีที่จะไม่ใช่ ก็คือการยืน 37.25 ไม่ได้ หรือ ยิ่งถ้าต่ำกว่า 37.0 ด้วยแล้ว ก็คือแนวเสียเลยแหละ